

BÁO CÁO THAM LUẬN CỦA TỈNH ỦY ĐỒNG THÁP
về cách làm hiệu quả qua 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40 CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XI "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp"

Tín dụng chính sách xã hội là chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta. Những năm qua, Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp uỷ đảng, chính quyền tăng cường lãnh đạo thực hiện tín dụng chính sách xã hội và gần đây nhất Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XI đã ban hành Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Tại tỉnh Đồng Tháp, từ khi có Chỉ thị số 40-CT/TW, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành đảng văn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một cách toàn diện, với quyết tâm chính trị cao. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã yêu cầu cấp uỷ, chính quyền các địa phương, các cơ quan có liên quan trên địa bàn, đặc biệt là các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với NHCSXH trong triển khai tín dụng chính sách xã hội, bảo đảm nguồn vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng; quá trình sử dụng vốn của hộ vay được quản lý, giám sát chặt chẽ, bảo đảm khả năng thu hồi vốn cho nhà nước.

Là địa phương còn khó khăn với **19.077** hộ nghèo, trong quá trình lãnh đạo, điều hành chúng tôi cũng có những cách riêng:

Thứ nhất, Tỉnh không thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW như một số tỉnh, chúng tôi đã lồng ghép việc triển khai thực hiện vào nội dung của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới do đồng chí Bí thư cấp uỷ Tỉnh, huyện làm trưởng ban chỉ đạo để cùng thực hiện mục tiêu chung là giảm nghèo, là một trong 19 tiêu chí của Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Thứ hai, với tinh thần "*Trung ương và địa phương cùng làm*" chúng tôi đã chỉ đạo quyết liệt Uỷ ban nhân dân Tỉnh, huyện quan tâm, hàng năm dành một phần ngân sách, uỷ thác cho NHCSXH bổ sung nguồn vốn cho vay các đối tượng chính sách trên địa bàn. Trong 05 năm qua, ngân sách Tỉnh, huyện đã dành 409 tỷ đồng uỷ thác qua NHCSXH cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách.

Thứ ba, Đồng Tháp đang dẫn đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long về công tác đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng... vì hiện nay chúng tôi đang hướng đến phát triển nguồn nhân lực của Tỉnh, bởi vì lao động đi làm việc ở nước ngoài đang tiếp cận với sự phát triển của nước văn minh,

sẽ thay đổi suy nghĩ cách làm. Sau khi về nước, số tiền lao động mang về đã quý, kiến thức lao động mang về còn quý hơn, có một cuốn sách nói về vấn đề này “*Người nghèo là nghèo cái túi, người giàu là giàu cái đầu*”. Vì vậy, tín dụng chính sách xã hội phải lồng ghép được nguồn vốn hữu hình và kiến thức vô hình để kích hoạt đối tượng yếu thế trong xã hội thoát khỏi sự mặc cảm, tự ti vươn lên thoát nghèo. Mô hình hội quán cũng là một trong những mô hình hiệu quả giúp các đối tượng yếu thế thoát khỏi đơn độc, lui thủ cùng tham gia sinh hoạt cộng đồng, chia sẻ kinh nghiệm làm ăn, liên kết trong sản xuất vươn lên thoát nghèo.

Thứ tư, chỉ đạo NHCSXH Tỉnh thực hiện các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Chú trọng công tác tập huấn chuyên môn cho cán bộ làm công tác tín dụng chính sách xã hội của các tổ chức chính trị - xã hội và Ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn. Một trong số những mô hình nổi lên trong quá trình thực hiện được đánh giá cao:

(1) Ngân hàng tổ chức “*Điểm giao dịch Xã*” tại điểm giao dịch, thực hiện giao dịch theo lịch cố định một ngày/tháng; tiến hành công khai các thông tin tín dụng chính sách, công khai danh sách hộ gia đình vay vốn còn dư nợ, hòm thư góp ý, số điện thoại đường dây nóng. Qua đó, đã tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng đến giao dịch, được người dân đồng tình ủng hộ.

(2) Mô hình hoạt động uỷ thác qua “*các tổ chức chính trị - xã hội và hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn*” đã giúp cho bộ máy quản lý của NHCSXH được tinh gọn, quản lý tốt nguồn vốn cho vay. Việc vay vốn qua tổ tiết kiệm và vay vốn đã làm tăng sự đoàn kết, tính nhân ái, giàu tình thương yêu đùm bọc, gắn bó tình làng nghĩa xóm. Giúp các hộ nghèo hình thành thói quen tiết kiệm và tăng cường trách nhiệm cộng đồng trong quá trình tổ chức sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống, thực hiện nghĩa vụ công dân, nghĩa vụ trả nợ ngân hàng. Nhờ có vốn kịp thời, các hộ nghèo có điều kiện để phát triển sản xuất cải thiện cuộc sống, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn Tỉnh cuối năm 2019 xuống còn 2,73%.

Thứ năm, trong Hội nghị tổng kết 05 năm về thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XI, Tôi đã chia sẻ với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống của Tôi: Trước khi muốn làm gì phải xác định sứ mạng, giá trị công việc mình đang làm. Theo Tôi giá trị mà tín dụng chính sách xã hội mang lại là “*tạo niềm tin cho xã hội*”, để cho những người yếu thế trong xã hội “*không bị tổn thương*”. Niềm tin xã hội càng lớn, nó sẽ trở thành nguồn vốn xã hội, trở thành động lực phát triển cho địa phương, cho đất nước. Câu chuyện tín dụng chính sách xã hội tạo ra giá trị đó, cho nên tôi luôn định hướng cán bộ, công chức trong hệ thống NHCSXH Tỉnh phải thoát ra khỏi tư tưởng cho vay và thu hồi nợ, hiểu được công việc của mình làm nó cao cả; yêu cầu cả hệ

thống cấp uỷ, chính quyền đoàn thể cũng phải thẩm thấu và hiểu được giá trị đó mới vào cuộc cùng với NHCSXH. Và một trong những phương thức được tôi chia sẻ tại Hội nghị là câu chuyện bài học "**Về con cá, cần câu, cách câu và thái độ câu cá**" để nói về phương thức cho vay vốn hiệu quả. Tức là bên cạnh việc hỗ trợ vốn người cán bộ cho vay vốn tín dụng chính sách xã hội phải "*Giúp người nông dân định hình lại suy nghĩ, kiên trì trong phương án sản xuất, phải có niềm tin và phải rèn luyện thái độ sống tốt*" có như vậy mới nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay.

Ngoài ra, trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế qua 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 25/11/2019, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Công văn 930-CV/TU về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XI lãnh đạo đổi mới tư duy, cách làm, phấn đấu phát huy giá trị tín dụng chính sách xã hội mang lại hiệu quả thiết thực đối với các đối tượng yếu thế trong xã hội.

Để chủ trương của Đảng về tín dụng chính sách xã hội ngày càng mang lại lợi ích thiết thực, đóng góp nhiều hơn trong công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống người dân. Tôi có một số ý kiến đề xuất như sau:

1. Kiến nghị với Ban Bí thư: Tiếp tục quan tâm chỉ đạo đến hoạt động tín dụng chính sách xã hội, xem đây là một trong những công cụ hữu hiệu nhằm thực hiện công tác giảm nghèo, tạo việc làm và thực hiện an sinh xã hội.

2. Kiến nghị với Quốc hội: Cân đối ngân sách bổ sung cho hoạt động tín dụng chính sách xã hội, nhất là đối với giải quyết việc làm và nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp.

3. Kiến nghị với Chính phủ và các bộ ngành, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam

- Ban hành phương án, chính sách xử lý nợ xấu do nguyên nhân khách quan phù hợp với đặc điểm, điều kiện đặc thù của hộ nghèo nhằm tạo điều kiện cho các đối tượng này có cơ hội phục hồi sản xuất, kinh doanh, vươn lên thoát nghèo.

- Bổ sung nguồn vốn chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm để mở rộng, đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần thoát nghèo bền vững.

- Cho phép tiếp tục thực hiện chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo theo Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ khi kết thúc thời hạn quy định (giải ngân đến hết ngày 31/12/2020).

- Đề nghị NHCSXH Việt Nam nghiên cứu xây dựng lại đề cương đề tập huấn cho hệ thống cán bộ tín dụng chính sách xã hội, để các cán bộ này truyền tải giá trị

của nguồn vốn tín dụng chính sách xã kết hợp với các nguồn lực của xã hội, giúp các đối tượng yếu thế thoát khỏi mặt cảm, vươn lên làm giàu.